



วิเคราะห์ราคาทองคำ



ภาพระยะสั้นกำลังจะปรับขึ้นต่อ

ตลาดทองคำในวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นต่อได้โดยในระหว่างวันแม้จะได้รับปัจจัยลบจากแรงซื้อที่กลับเข้าไปหนุนตลาดสินทรัพย์เสี่ยงบ้างแต่ก็ไม่ได้กดดันตลาดทองคำเท่าใด ประเด็นหลักๆ ยังคงอยู่ที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตแผนการปรับโครงสร้างทางภาษีและคาดการณ์ผลเสียหายจากภัยธรรมชาติที่น้อยกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้แต่ต้น รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานฯ ทั้งหมดทำให้แรงซื้อเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ทั้งสามตลาดหลักเมื่อคืนนี้และยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดการลงทุนทั่วโลกรวมทั้งตลาดบ้านเราด้วย สำหรับคืนนี้ดัชนีทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็มิให้ติดตามโดยเฉพาะตัวเลขดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯซึ่งเรามองว่าตลาดก็น่าจะให้ความสำคัญและตอบรับตัวเลขดังกล่าวพอสมควรโดยเฉพาะหากมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายประกอบด้วย

แนะนำ Trading Long เหนือ 1,330 USD/toz

ฝ่ายวิจัย 02-618-0626 ณัฐที่ จุฬารวรากุล เลขทะเบียน 039588, ดนวรรณี ลือสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนี้จัดทำด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ามีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จัดทำ ไม่รับรองต่อการนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นแนวคิดของผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน



หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- **บอนด์ยีลด์พุ่งขึ้น:** ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันขณะที่การประเมินพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับน้อยยกดต้นราคาพันธบัตรโดยรวม ทั้งนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีพุ่งสู่ระดับ 2.775% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 2.17%
- **น้ำมันดิบปรับขึ้นขณะโอเปกผลิตน้ำมัน:** ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ปรับขึ้นในวันอังคารหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) คาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะปรับขึ้นในปี 2561 และรัสเซียกับเวเนซุเอลายืนยัน ถึงภาวะผูกพันที่มีต่อข้อตกลง ลดการผลิตน้ำมัน ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบส่งมอบเดือนต.ค.ปรับขึ้น 16 เซนต์ หรือ 0.3 % มาปิดตลาดที่ 48.23 USD/bbl
- **หุ้นยุโรปปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มการเงิน,รถยนต์:** ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นสูงสุดสูงสุดรอบ 5 สัปดาห์ในวันอังคารโดยดีดขึ้นต่อเนื่องจากวันจันทร์ในขณะนั้นนักลงทุนลดความกังวลเรื่องพายุเฮอริเคนเฮอร์มาในสหรัฐฯ และลดความกังวลเรื่องเกาหลีเหนือลงด้วย
- **ดอลลาร์ทรงตัว,ได้แรงหนุนจากบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ :** ดอลลาร์/เยนรักษาช่วงบวกไว้ได้ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตามดอลลาร์ไม่สามารถปรับขึ้นได้เมื่อเทียบกับยูโรเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีปรับขึ้นเหมือนกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- **รอยเตอร์คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในก.ย.:** มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนก.ย. ในวันศุกร์นี้เวลา 21.00 น.ตามเวลาไทย นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ อาจอยู่ที่ 95.1 ในช่วงต้นเดือนก.ย. ลดลงจาก 96.8 ในช่วงท้ายเดือนส.ค

ที่มา: Reuters

ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สหรัฐฯ ในค่าคืนนี้
- สถานะการถือครองทองคำของกองทุน SPDR

Economic Calendar

Date	Impact	Time	Index	Forecast	ผลกระทบต่อทอง	
					บวก	ลบ
13 ก.ย.	2	19:30	ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ส.ค. m/m	0.3%	<0.1%	>0.6%
	3	19:30	ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่รวมอาหารและพลังงาน เดือน ส.ค. m/m	0.2%	<0.0%	>0.5%
	1	21:30	สต็อกน้ำมันดิบ	-	-	-
14 ก.ย.	1	1:00	ดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ.	-118.6B	<-120B	>-105B